

### Krabi 2016: Andaman Civil Society, Koh มาตรการรักษาความปลอดภัย ทะเลอันดามัน



### ความเป็นมา/ความสำคัญ จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา

เยี่ยมชมในปริมาณที่สูงขึ้นทุกปี จากความหลากหลายของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนเพิ่มมากขึ้น จังหวัดกระบี่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อนักท่องเที่ยว จึงได้บูรณาการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน ขึ้น

#### กิจกรรรม/กระบวนการ/ผลสัมฤทธิ์อรวรรณ

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดกระบี่ กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เน้นย้ำให้มีการจัดประชุมติดตามผลและวิเคราะห์การดำเนินงานหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว และได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันเหตุและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งจัดทะเบียนเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ครบ ให้ตำรวจนัก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่รับผิดชอบในพื้นที่ออกตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลในช่วงวันหยุดที่อาจมี

นักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวน ๓ จุด จัดวางทุ่นเพื่อกันเขตพื้นที่ปลอดภัย ส่งเสริมและกวดขันการทำประมงก้นถังทางทะเล การประกอบกรท่องเที่ยว จัดประชุมสัมมนาบูรณาการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน กับจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง

#### แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

การลงนามความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อบูรณาการแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนบูรณาการกับภาคเอกชนในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลให้มีประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

การลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางทะเล ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

